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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ครั้งที่ 3/๒๕๖5 
วันศุกร์ที ่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 15.30 น. 
ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
.......................................................................................  

 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวิรัช  ชูสิน   ประธาน 
๒.นางกรธิดา  สงนุ้ย 
๓.นายพิชัย   บุญชูประภา 
๔.นางอรนุช    บุญสนิท  
5.นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
6.นายวัชรงค์  มีจิตร 
7.นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ  
8.นายมูญาฮีดีน   เลงสะ 
9.นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
10.นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
๑1.นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ 
๑2.นายกัณฑสิทธิ์ พรหมน ้าด้า 
13.นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์  
๑4.นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว 
๑5.นางสาวตติยาภรณ์ มาลาทอง 

   ๑6.นางสาวภารดี   รัตนจามิตร 
   17.นายเที่ยงทอง   ไชยสวัสดิ์ 

19.นางวีนัส  ฆังคะมะโน       
  ๒0.นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 

๒1.นางสาวศิริมา   แซ่เข่า 
๒2.นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย 
23.นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์ 
24.นางอุชญา  สังแสตมป์ 
๒5.นายทรรศนะ  สุขธรณ์ 
26.นางสาวฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล 

   27.นางสาวกุลดา จันทร์สว่าง 
28.นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
29.นางสาวตรีทิพย์ อัครพงค ์
30.นางกมลรัศม์ิ  แก้วละเอียด 
31.นางสาวซูไฮลา ลีแงดายี 
              /32.นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์... 
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32.นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์ 
๓3.นางสาวหทัยชนก แย้มสุวรรณ 
๓4.นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
35.นางกัลยา  เรืองณรงค ์
36.นางสาวสุวิมล    ยีหมัดอาหลี 
37.นางนิษฐ์สินี  เถาถวิล 
38.นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
39.นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว 
40.นายนิพัทธ์  นะระโต 
41.นายสถานันท์ เนาวรัตน์ 
42.นางสาวกานดา รัตนมณ ี
43.นายอุดม    หล้าเบ็ลส๊ะ 
๔4.นางสุชัญญา  สักพันธ์ 
๔5.นางสาวอุไร  สันหมาน 
46.นายศราวุธ   แก้วบุตร 
47.นายวัชรพล  ทองขจร 
48.นางเกศกมล   ยอดหวิด 
49.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เพชรนุ่ม 
50.นายสมศักดิ์   นวลสุชล 
51.นางสาวอารีย๊ะ หยันอามีน 
52.นายปฐมภูมิ   ขุนทอง 
53.นายสมชาย   บุญแก้ว 
54.นายรอหมาด  หมันดี 
55.นายนวฤทธิ์  ศรีสุข 
56.นายจริญ  อินทร์ทอง 
57.นางสาวนัทธมน  ขุนเชื อ 
58.นางสวาท    กระจายศรี 
59.นางสาวมูหนะ หล้าหลี 
60.นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
61.นายอธิศ  เพ็งแก้ว 
62.นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
63.นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ์ 
64.นายสายัณห์    รักชุม 
65.นางปิตุพร  ธรรมโร 

   66.นายกิตติฑัต  คงส ี
67.นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 
68.นางสาวปนิดา โมสิกะ 
69.นางสาวสโรชา   ไชยสุวรรณ์ 
                  /70.นายจิราวุฒิ… 
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70.นายจิราวุฒิ  ตัวบุญ        
71.นางสาวกมลทิพย์  ชายะพันธ์       
72.นางสาวชรินรัตน์ เกตชู 
73. Mr. Neil Ian Miranda 
74. Miss  Nanny C.Labasano 
75. Miss  Eva Mae D.Sapu-ay 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายสาโรจ  แก้วมณี  ราชการ 
2.นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ ์ ราชการ 
3.นางกัลยารัตน์  อิสระทะ  ราชการ 
4.นางสาวขนิษฐา บุญเตโช  ราชการ 
5.นางสมเนตร  ชูบ้ารุง   ราชการ 
6.นายภูริน   จงรัตน์   ราชการ 
7.นางศิราณี   สมบัติดี  ไม่เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. 

  นายบุญส่ง  อยู่นุ่น ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมะขาม ได้เข้าให้ความรู้ในการตรวจ 
ATK ด้วยตนเอง และได้ให้คณะครูได้ท้าการตรวจ ATK และส่งผลการตรวจในไลน์ของโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประธาน  จากการไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และได้น้าวงโยธวาธิตไปร่วมรับเสด็จ ได้มีการท้าหนังสือขอบคุณมายังโรงเรียน ผอ.จึงขอขอบคุณคณะ
คุณครูผู้ควบคุมทุกท่านที่ได้ช่วยกันดูแลนักเรียนในการท้ากิจกรรมดังกล่าว 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  1.2 การเดินทางไปราชการ เพื่อสรุปโครงการทุนปั้นหมอ จังหวัดเพชรบุรี 
ประธาน  รองสาโรจพร้อมด้วยคุณครู 6 ท่าน ได้เดินทางไปราชการ เพ่ือสรุปโครงการทุนปั้นหมอ โดยในปีที่
ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ้านวน 1 คน คือ นายทักษ์ดนัย นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  
และจากการเข้าโปรแกรมวิเคราะห์นักเรียนในตอนนี สามารถสอบแพทย์ได้ ในมหาวิทยาลัยสยาม  
ที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3 การรับมอบห้องเรียนสีเขียว 
ประธาน  เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2565 ผอ. รองพิชัย และคุณครูอรนุชได้เดินทางไปรับมอบ
ห้องเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ใหญ่ของฝ่าย สพฐ.ในการรับมอบ และมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้มอบ เป้าหมายของการใช้ห้องเรียนสี
เขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งคุณครูก็ได้ด้าเนินการอย่างเต็มพลัง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.4 การตรวจสุขภาพของนักเรียน 
ประธาน  จากการที่ได้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยบริษัท โมบายแล็ป ในระหว่างวันที่ 2 – 4 
กุมภาพันธ์ 2565 ในวันนี ทางโรงเรียนได้แจ้งยกเลิกการมาตรวจสุขภาพในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจาก
ทางบริษัทมีเจตนาแอบแฝงในการตัดแว่น  
ที่ประชุม  รับทราบ 

 1.5 การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์   
ประธาน  จากการที่ผอ.ได้เข้าร่วมการประชุมผู้อ้านวยการของกลุ่มโรงเรียนในเครือพระราชูปถัมภ์ในวันนี มี 
4 เรื่องหลัก ดังนี   
   1.5.1 การจัดค่ายองค์รวม โดยจะจัดขึ นในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2565 มีการเตรียมโครงงานของ
นักเรียนเพื่อไปน้าเสนอ ซึ่งต้องเตรียมไปจากโรงเรียนให้เรียบร้อย ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
และจะมี google form เพ่ือส่งผลการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วม และเมื่อไปถึงสถานที่จัดกิจกรรมจะต้องมีการตรวจ 
ATK อีกครั ง ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย นักเรียน 8 คน ครูผู้ดูแล 2 คน และผู้บริหาร 1 คน  
  1.5.2 การรับพระราชทานประกาศนียบัตรของนักเรียน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ-
วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในการรับพระราชทานประกาศนียบัตรของนักเรียน ซึ่งจะจัดขึ น
ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมีก้าหนดการซ้อมใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  
จังหวัดนนทบุรี และทางโรงเรียนต้องเร่งส้ารวจรายชื่อนักเรียนที่จบชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์ที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งมาภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
เพ่ือที่จะได้ท้าการรวบรวม และส่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
    1.5.3 การประชุมสัมมนาวิชาการของโรงเรียนในเครือพระราชูปถัมภ์  โดยจะมีการจัดขึ นในวันที่ 
6 – 8 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมตั งแต่
วันที่ 5 เมษายน 2565 แสดงนิทรรศการตั งแต่วันที่ 6 – 8 เมษายน 2565 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกีฬา สันทนาการ และในช่วงกลางคืน เป็นการเลี ยงสังสรรค์   
   1.5.4 การจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนในเครือพระราชูปถัมภ์  ปีนี จัดขึ นที่โรงเรียนทีปังกร-
วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 การจัดนิทรรศการของโรงเรียนให้มีการ
เตรียมนักเรียน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือน้าเสนอผลงาน และคุณครูที่มีผลงานดีเด่นในด้านนวัตกรรม โดยส่ง
รายชื่อไปยังส้านักพระราชวัง  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันอาทิตย ์ที ่30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5    
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 การเปิดเรียนในรูปแบบ On-site 
ประธาน  จากการที่ได้มีการประชุมฝ่ายบริหาร ปัญหาของโรงเรียนที่พบในขณะนี  คือ การแต่งกาย ทรงผม 
การมาโรงเรียนของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยทางโรงเรียนยัง
พบนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนอยู่จ้านวนมากและได้มีการด้าเนินการแก้ปัญหาไปหลายครั ง จึงได้มีการแจ้ง
ประกาศการเปิดเรียนในรูปแบบ onsite ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการ
ประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี แจงความจ้าเป็นของการที่ต้องเปิดเรียนแบบ  onsite ว่ามีเหตุผลอย่างไร และเมื่อประชุม
เรียบร้อยแล้ว จะให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา โดยจะมีการแจ้งคะแนน 60% ของนักเรียนในตอนนี ว่าคะแนนเก็บ
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ของนักเรียนเป็นอย่างไร และให้ผู้ปกครองได้กรอกเอกสารการยินยอมให้นักเรียนมาเรียนในรูปแบบ onsite หรือไม่ 
และให้ครูที่ปรึกษาได้สรุปและส่งมายังงานกิจการนักเรียน  
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 การลงเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประธาน  จากการที่ได้มีการจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มห่วงใย คือ นักเรียนที่มีคะแนนเป็น 0 ใน
ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มห่วงใยพิเศษ คือนักเรียนที่มีคะแนนเป็น 0 ในภาคเรียนที่ 2 และนักเรียนเรียนซ ้าในภาคเรียนที่ 
1 โดยยังคงมีการให้คุณครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเช่นเดิม 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3 การก ากับติดตามนักเรียนกลุ่มห่วงใย และกลุ่มห่วงใยพิเศษ 
นางกรธิดา สงนุ้ย  การก้ากับติดตามนักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มห่วงใยและกลุ่มห่วงใยพิเศษ ซึ่งคะแนนที่ได้
แจ้งไปเป็นคะแนนเก็บก่อนกลางภาค คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บหลังกลางภาค และจากการที่ให้คุณครู
ได้มีการน้างานของนักเรียนที่มีคะแนนเป็น 0 มาส่งยังห้องกิจการนักเรียนเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้น้าไปส่งให้แก่
นักเรียนจากการรายงานมีการส่งมาเป็นจ้านวนมากกว่าครั งที่แล้ว โดยมีประมาณร้อยละ 80 และในวันพรุ่งนี ใน
ตอนประชุมผู้ปกครอง คุณครูที่ปรึกษาสามารถน้าคะแนนที่คุณครูแต่ละวิชาได้รายงานไว้แจ้งไปยังผู้ปกครอง
นักเรียนเพื่อให้ได้รับทราบคะแนนของนักเรียนในปกครอง โดยสามารถไปรับได้ในตอนเช้าของวันพรุ่งนี   
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.4 การสอบวัดผลปลายเรียนที่ 2/2565 
นางกรธิดา สงนุ้ย   การสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ 2 ประจ้าปีการศึกษา 2564 เป็นการสอบในรูปแบบ 
onsite ทั งหมด ทุกระดับชั น โดยนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะด้าเนินการสอบในวันที่ 14, 17, 21 กุมภาพันธ์ 
2565  ส่วนนักเรียนระดับชั นอื่น ๆ สอบ ดังนี   
   นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สอบในวันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2565  
   นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 สอบในวันที่ 21, 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
และจะด้าเนินการออกตารางให้อีกครั ง  
ประธาน  คุณครูหลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าท้าไมจึงต้องมีการสอบในรูปแบบ onsite เนื่องจากเราไม่
สามารถบังคับให้นักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้ จึงท้าให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของนักเรียนในปัจจุบันได้ และ
นักเรียนที่คะแนนไม่เรียบร้อยก็จะท้าให้คุณครูได้เจอนักเรียนและจัดการได้ง่ายกว่าการที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ  ในการสอบปลายภาคของนักเรียนสามารถสอบนอกตารางได้หรือไม่ 
นางกรธิดา สงนุ้ย   จากการที่ได้มีการส้ารวจการสอบปลายภาคไปมีบางรายวิชาที่สอบนอกตาราง ซึ่งสามารถ
ด้าเนินการสอบได้เพราะเป็นวิชาเพ่ิมเติมแต่รายวิชาพื นฐานขอให้มีการสอบในตาราง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์  ในวันที่นักเรียนบางชั นไม่ได้มาโรงเรียน จะต้องมีการสอนออนไลน์
นักเรียนหรือไม่ หรือหยุดสอนไปเลย 
นางกรธิดา สงนุ้ย  ยังคงมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ส้าหรับวันที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย  ในกรณีผู้ปกครองเลือกเรียนในรูปแบบออนไลน์แสดงว่าคุณครูยังคงต้องสอน
แบบควบคู่คือทั งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์หรือไม่ และนักเรียนสามารถน้าโทรศัพท์มาโรงเรียนได้หรือไม่ 
ประธาน  กรณีที่เลือกเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้นักเรียนเข้าเรียนผ่าน google classroom หรือให้ชิ นงาน
ไปท้า ซึ่งเมื่อมีการประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์แล้วจะยกเลิกการสอนในรูปแบบออนไลน์  และในช่วงการเปิด
เรียนในช่วงนี นักเรียนสามารถน้าโทรศัพท์มาโรงเรียนได้ เนื่องจากในบางรายวิชานักเรียนอาจมีการที่ท้าค้างอยู่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย  ในวันประชุมวันพรุ่งนี หากผู้ปกครองไม่สามารถมาประชุมได้เนื่องจาดติดงานแต่
นักเรียนจะมาเรียนในวันจันทร์ ในส่วนของใบยินยอมให้นักเรียนมาเรียนจะต้องด้าเนินการอย่างไร 
ประธาน  ถ้านักเรียนต้องการมาโรงเรียนก็สามารถมาได้ และในส่วนของใบยินยอมให้ฝากไปกับนักเรียน
เพ่ือให้ผู้ปกครองเซ็นต์ยินยอมกลับมา 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสวาท  กระจายศรี  สอบถามการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม ให้นักเรียนยังคงนั่งอยู่ประจ้าห้องเรียนหรือไม่ 
นางกรธิดา สงนุ้ย  นักเรียนที่มีเรียนในวิชาเพ่ิมเติมให้นักเรียนน้าหูฟังมาด้วย เพื่อนั่งเรียนในห้องเรียนประจ้า 
โดยคุณครูผู้สอยให้สอนอยู่ที่ห้องต้นทางของคุณครู และขอให้คุณครูกลุ่มสาระท่ีอยู่ในแต่ละชั นดูแลนักเรียนด้วย 
ประธาน  เหตุผลที่ต้องให้นักเรียนน้าหูฟังมาด้วยเพื่อที่ขณะที่นักเรียนก้าลังเรียนกันในห้อง เสียงจะได้ไม่ตีกัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสิริกานต์  สุขธรณ์  หากมีนักเรียนบางห้องมาเรียนมากกว่า 30 คนขึ นไป จะมรวิธีการจัดที่นั่งนักเรียนให้นั่ง
เรียนได้อย่างไร  
ประธาน  นักเรียนสามารถนั่งเรียนได้โดยนั่งเรียนในห้องเรียนตามปกติ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ปิดประชุม เวลา ๑7.10 น. 

 

 

(นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์)          (นายพิชัย บุญชูประภา) 
    คร ู          รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


